

สวพ. ร่วมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการจัดนิทรรศการวิจัย ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 17 - 31 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมบิอิมมาชาติกรุงเทพฯ ไบเทค บางนา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเผยแพร่ผลงานวิจัยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นความสนใจ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาชีพด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยนำเสนอผลงานรวม 10 ผลงาน จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ โดยผลงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก



**โครงการ การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล
ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ณ พื้นที่จังหวัดอ่างทอง**

คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินโครงการ การสำรวจข้อมูลสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินงานของคลินิก เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2555 ณ พื้นที่จังหวัด อ่างทอง จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านองค์รักษ์ กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย และกลุ่มวิสาหกิจ ผู้ผลิตไผ่หวาน เพื่อสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4-5 ดาว ตามบัญชีการค้าเสรีปี 2553 และเพื่อ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยผลิภัณฑ์ ผลจากการสำรวจในครั้งนี้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเสนอข้อเสนอโครงการ การพัฒนาศักยภาพ สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสู่สากล ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขอรับการสนับสนุน การดำเนินงานต่อไป



การประชุมรวมพล อสวท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ครั้งที่ 6)

ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการประชุมรวมพล อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ครั้งที่ 6) โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และสมาชิก อสวท. ได้แก่ นางจุนาริรัตน์ นวลละออง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ และนางวิลาวัลย์ พลจันทร์ ประธานกลุ่มแม่บ้านห้วยทรายใต้ เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 1- 4 กันยายน 2555 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีหัวข้อการบรรยาย เรื่อง การสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยนายธนากร พละชัย รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) การนำเสนอกิจกรรมของโครงการ อสวท. ปีที่ผ่านมาและปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดย นางสุวิมล อินทะแสน ผู้อำนวยการส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี และ นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และการศึกษาดูงานหมู่บ้าน ว และ ท ข้าวเหลือง 11 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการปลูกข้าวต้นเดียว การเพาะเห็ด การผลิตไบโogas สำหรับชุมชน ฯลฯ รวมทั้งการศึกษาดูงานการผลิตผ้าไหมแพรวา การย้อมสีด้วยวัสดุธรรมชาติ การสาวไหม การปลูกม่อน เลี้ยงไหม ณ ตำบลหนองซ่าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์



การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ 9-11 กันยายน 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จรงค์ แก้วประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และอาจารย์อุษา แก้วศิลป์ กรรมการตรวจประเมิน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2554 ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้

องค์ประกอบคุณภาพ	คะแนนการประเมินเฉลี่ย	ผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย	4.47	ดี
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม	3.50	พอใช้



การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมพีพัฒนา ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางและเกณฑ์การประเมินข้อเสนอการวิจัยฯ แก่อนุกรรมการ และประเมินข้อเสนอการวิจัยฯ รวม 195 โครงการ แบ่งเป็น 8 สาขาวิชาการของ มทร.พระนคร เป็นผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 131 โครงการ ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 64 โครงการ เป็นเงิน 68,970,581 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุม



สวพ. ต้อนรับผู้บริหาร 9 ราชมงคล ในการประชุมร่างกำหนดประเด็น เพื่อใช้ประกอบการ Retreat ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารของกลุ่มราชมงคลประกอบด้วย รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จาก 9 ราชมงคล ในการประชุมเพื่อยกร่างกำหนดประเด็นเพื่อใช้ประกอบการประชุม Retreat ในกลุ่ม ค เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นเจ้าภาพ ผลสรุปของการประชุมในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสำหรับการประชุม Retreat ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 22 -23 ธันวาคม 2555 ต่อไป

